



ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๐๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

ด้วยปรากฏว่ามีส่วนราชการเป็นจำนวนมากขอหารือและขอทำความเข้าใจเพื่อขออนุมัติให้ผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ยื่นเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้ ภายหลังจากได้ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกรณีสถานพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิเพื่อขอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง และผู้มีสิทธิเข้าใจว่าสามารถยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อขอรับเงินคืนจากสถานพยาบาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สถานพยาบาลได้รับเงิน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มีสิทธิสามารถยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลในภายหลังเพื่อขอรับเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้คืนจากสถานพยาบาลเนื่องจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๐ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในขึ้นใหม่ ไว้สองกรณี คือ การใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลยื่นต่อสถานพยาบาล หรือกรณีที่ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสมบูรณ์ สถานพยาบาลสามารถขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้ ซึ่งการขอเลขอนุมัตินั้นผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงเอาไว้ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐไม่สมบูรณ์ การใช้สิทธิขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิจะต้องยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลก่อนที่สถานพยาบาลจะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวกลับบ้านได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการรักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๕๘



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๕๐๐